

ผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล

ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

มาตรการ/แนวทาง	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ	ข้อเสนอแนะ
๑. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี ๒๕๖๖	๑. จัดทำโครงการฯ เพื่อเสนอขออนุมัติดำเนินการ ๒. ดำเนินการตามโครงการฯ ๓. รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ ๔. ประชาสัมพันธ์โครงการ	มกราคม – มิถุนายน ๒๕๖๖	งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล	อยู่ระหว่างดำเนินการ - จัดทำโครงการ - จัดหาสถานที่สำหรับอบรม - ติดต่อวิทยากร	ไม่มี
๒. โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ผู้มีจิตอาสา เสียสละอุทิศตน ผู้มีคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ปี ๒๕๖๖	๑. จัดทำโครงการฯ เพื่อเสนอขออนุมัติดำเนินการ ๒. ดำเนินการตามโครงการฯ ๓. รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ ๔. ประชาสัมพันธ์โครงการ	มีนาคม – มิถุนายน ๒๕๖๖	งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล	ดำเนินการแล้วเสร็จ และได้ประกาศคู่มือในเว็บไซต์เทศบาลเรียบร้อยแล้ว	ไม่มี
๓. การปรับปรุงเว็บไซต์ของเทศบาล	๑. ออกแบบสร้างหน้าเว็บไซต์ที่ต้องการ โดยจะต้องค้นหาข้อมูลได้สะดวก และมีความสวยงาม สอดคล้องผู้เข้าชมเว็บไซต์ ๒. ประสานร้านที่จัดทำเว็บไซต์ปรับปรุงเว็บไซต์ของเทศบาลตามที่ต้องการ ๓. ลงข้อมูลในเว็บไซต์ให้เป็นปัจจุบัน และเป็นข้อมูลที่หลากหลาย	กุมภาพันธ์ – กันยายน ๒๕๖๖	งานบริหารทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล	อยู่ระหว่างดำเนินการ - ออกแบบหน้าเว็บไซต์ให้ค้นหาข้อมูลได้ง่าย สะดวก - ลงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและหลากหลาย	ให้ดำเนินการต่อเนื่อง

มาตรการ/แนวทาง	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ	ข้อเสนอแนะ
๔. การปรับปรุงประกาศลดขั้นตอนการปฏิบัติงานของเทศบาลให้เป็นปัจจุบัน	๑. ประสานส่วนงาน/กองต่างๆในการ ตรวจสอบประกาศลดขั้นตอนในงานของตน ๒. รวบรวมข้อมูลจัดทำประกาศปรับปรุง ลดขั้นตอนตามที่กฎหมายกำหนด ๓. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ	กุมภาพันธ์ – กันยายน ๒๕๖๖	งานบริหารทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล	อยู่ระหว่างดำเนินการ - ประสานส่วนงาน/กองต่างๆ ในการตรวจสอบประกาศ ลดขั้นตอนในงานของตน	ไม่มี
๕. การจัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน	๑. แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำคู่มือหรือ มาตรฐานการปฏิบัติงาน ๒. จัดทำคู่มือการรับบริการต่างๆ ๓. ประชาสัมพันธ์การรับบริการ	มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๖	สำนักปลัด/กองช่าง/ กองคลัง	ดำเนินการแล้วเสร็จ และได้ประกาศคู่มือในเว็บไซต์ เทศบาลเรียบร้อยแล้ว	จัดทำคู่มือให้ เป็นปัจจุบัน เข้าใจง่าย